

Đưa ra lựa chọn cho Lớp 11 và 12

Thông tin dành cho phụ huynh và người chăm sóc

Học sinh có thể quan tâm đến việc học đại học, có một nghề nghiệp cụ thể cần đến giáo dục và đào tạo sau phổ thông, hoặc có ý định tham gia lực lượng lao động sau khi rời ghế nhà trường. Có nhiều lựa chọn cho học sinh Lớp 11 và 12, cung cấp cho các em nhiều lộ trình vào đại học, đào tạo và việc làm.

Các lựa chọn khóa học và chương trình dành cho học sinh Lớp 11 và 12.

Lựa chọn	Mô tả
Các khóa học ATAR	Các khóa học Xếp Hạng Tuyển Sinh Đại Học Úc (Australian Tertiary Admissions Rank - ATAR) thường tập trung vào học thuật. Học sinh muốn đạt được ATAR cần phải hoàn thành tối thiểu bốn khóa học ATAR Lớp 12. Mặc dù thường được thực hiện để tiếp cận việc học đại học, các khóa học ATAR cũng là sự chuẩn bị tuyệt vời cho một loạt các lộ trình sau phổ thông, bao gồm cả đào tạo nghề.
Các khóa học đại cương	Các khóa học này chủ yếu dành cho những học sinh thường nhắm đến việc học thêm nghề hoặc tham gia lực lượng lao động sau khi rời ghế nhà trường. Các khóa học đại cương không có các kỳ thi do bên ngoài đặt ra như các khóa học ATAR, nhưng chúng có một nhiệm vụ bắt buộc do bên ngoài đặt ra cho Lớp 12, tương đương 15% trong bài đánh giá tổng quát của học sinh. Học sinh có thể sử dụng một số khóa học đại cương như một phần của lộ trình đầu vào thay thế cho một số khóa học đại học.
Các khóa học cơ sở	Được thiết kế dành cho những học sinh cần hỗ trợ để đạt được các tiêu chuẩn tối thiểu về khả năng đọc viết và/hoặc làm toán trước khi kết thúc Lớp 12. Các khóa học này tập trung vào các kỹ năng đọc viết và tính toán cơ bản, kinh nghiệm liên quan đến công việc thực tế và cơ hội xây dựng các kỹ năng cá nhân quan trọng đối với cuộc sống và công việc. Các khóa học cơ bản không có kỳ thi, các khóa học này có một nhiệm vụ bắt buộc do bên ngoài đặt ra cho Lớp 12, tương đương 15% trong bài đánh giá tại học đường của học sinh cho khóa học.
Các bằng cấp VET	Học sinh sẽ hoàn thành chứng chỉ giáo dục và đào tạo nghề (VET) được công nhận trên toàn quốc. VET xây dựng các kỹ năng và kiến thức tại nơi làm việc và dành cho nơi làm việc. Học sinh có thể sử dụng các bằng cấp VET để tính vào Chứng Chỉ Giáo Dục Tây Úc (Western Australian Certificate of Education - WACE).
Các chương trình được xác nhận	Các chương trình được xác nhận giảng dạy thông qua các hoạt động không có trong các khóa học WACE hoặc các chương trình VET. Các chương trình được xác nhận dành cho học sinh mong muốn tham gia vào các chương trình được cung cấp trong nhiều môi trường khác nhau

	<p>bởi trường học, nơi làm việc, trường đại học và các tổ chức cộng đồng. Các chương trình được xác nhận có thể được cung cấp dưới dạng một phần của chương trình giảng dạy ở trường hoặc dưới dạng các hoạt động ngoài chương trình giảng dạy và học sinh có thể sử dụng chúng để tính vào WACE.</p>
<p>Các khóa học sơ bộ</p>	<p>Các khóa học sơ bộ được thiết kế dành cho những học sinh đã được xác định là gặp khó khăn trong học tập và/hoặc có khuyết tật trí tuệ. Các khóa học này đưa ra những lựa chọn cho những học sinh không thể tiếp cận nội dung khóa học ATAR, khóa học đại cương hoặc khóa học cơ bản với các điều khoản điều chỉnh và/hoặc về khuyết tật.</p> <p>Các học phần sơ bộ không góp phần giúp đạt được Chứng Chỉ Giáo Dục Tây Úc (Western Australian Certificate of Education - WACE).</p>